

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A -

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máthêu (21: 28-32): HAI NGƯỜI CON TRAI

28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thày dạy và các kẻ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đứng nói với người thày rằng: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho'.²⁹ Nó đáp: 'Con không muốn đâu!' Nhưng sau đó, nó hối hận, nên liền đi.³⁰ Ông đứng gọi người thày hai, và cũng bảo ông rằng: 'Thầy à ngài, con đây!' nhưng rồi liền không đi.³¹ Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?". Họ trả lời: "Người thày rằng: 'Tôi bảo ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.³² Vì ông Gioan đã đứng công bố cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy và rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy'".

SUY NIỆM: NGƯỜI CON THAY NHƯ T BỐ T HỒI HỒN

Chúa Giêsu trình bày ngôn hai người con: Người con thày như t bố t cha nhay đi làm vườn nho, anh nói không, nhưng rồi hối hận và đi làm theo ý cha hiền. Người con thày hai hạy đi nhưng rồi không đi, người con này tuy rằng trông cho những người biết phải, kinh sách nói riêng và cả những người Do Thái nói chung, họ rằng thu thuế thì hành luật, đón những người tiên báo của các ngôn sứ, nhưng đứng cuối họ không đón những Đấng Mêssia đứng luật và các ngôn sứ loan báo, khi họ thày lùi sau những người tội lỗi, thu thuế đứng trông bẻ hình ảnh những người con thày như t, người con có thái độ nói "không" với ý của cha. Đó là thái độ bất phực từng cha, sự nếm lòng chynh lỗi cha. Nhưng rồi ý thày sự bất từng phực với cha, với thân phận nếm lòng của mình là t c t khay nguyn yêu thày ng của cha, anh đã hối hận và đi làm vườn nho.

Thái độ đi làm vườn nho hay không đi làm cũng đứng nghĩa với tin hay không tin vào Đấng Giêsu - Đấng đã đứng Thiên Chúa sai đứng rao giảng và thi hành ý Ngài. Đi làm vườn nho là tin vào Thiên Chúa, niềm tin đó có khả năng biến đổi cuộc sống, như Máthêu thu thuế trở nên môn đồ, như Giakêu "giám đốc thuế" đón tiếp Chúa và trở thành người nhân quần đời, những người phẫn nếm tội lỗi đứng tha thứ trở nên người phẫn nếm đời diển cho tình yêu. Họ là những người tuy bẻ tuân lúc ban đầu nhưng đã hối hận trở về với tình yêu những người con thày như t.

Tin Mừng hôm nay gọi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đừng quên cũng chuyển tin cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữa người cha.

Nhìn vào người con thứ hai, anh ta nói hay nhưng không làm, qua đó chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại mình: Chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu điều cha của mình và mọi người. Có những điều cha noi theo nên quên những chúng ta lại không chu toàn làm cho người khác luôn trong tâm trạng thất vọng, mong chờ đợi rồi thất vọng hoàn toàn. Có thể cha là người cha noi không đáng kể, nhưng đời sống của người cha là một niềm tin.

Đừng để người cha, người nói bằng gió cuốn đi niềm tin mà chúng ta bao giờ bắt người đời, nhưng hãy giữ lấy lòng, thổi hồn vào người đời làm thành hành động... Tin rằng Phép nói: "Người cha là niềm tin", niềm tin thấm thân thấm ngấm trao cho nhau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đem thân vào vâng n phục trong đức tin, để chúng con nói và làm như Chúa muốn. Amen.

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:

Hàng
